
บันทึกขอความ 
สวนราชการ สํานักงานอธิการบดี กองกลาง  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย โทร.1204 
ท่ี ศธ 0550.1.1/กบ.26 วันท่ี 27 เมษายน 2554 
เรื่อง แจงมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 

เรียน หนวยงานที่เกี่ยวของ 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 
2554 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและขอสั่งการใหดําเนินการ คือ 

1. ระเบียบวาระที่ 5.1 การดําเนินงานของบุคลากรที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
กศ.บป. จันทร พุธศุกร  ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2553 (ดานการสนับสนุนการเรียนการสอน) 
มติที่ประชุม คือ 

(1) ใหบริหารงบประมาณที่ตั้งไวตลอดปไปพลางกอน ซึ่งในปการศึกษาหนาให 
ดําเนินการปรับปรุงใหมทั้งหมด

(2) ใหดําเนินการรวมหองเรียนไปอยูที่อาคาร 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 
100 ป เพื่อลดการใชและหองเรียน ทั้งนี้ใหกองกลางจัดบุคลากรดําเนินการใหเหมาะสมกับภาระงาน 
ที่ มอบหมายพร อมทั้ ง ให คณบดี  หั วหน าสํ านั ก ง านกํ ากั บดู แล ให เ ป น ไปด วยความ เ รี ยบร อ ย 
และมีประสิทธิภาพ 

2. ระเบียบวาระที่ 5.2 การจัดสรรอัตรากําลังบุคลากร (สายวิชาการ) ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 มติที่ประชุม คือ 

(1) เห็นชอบในหลักการ (ราง) เกณฑการจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 

(2) เห็นชอบในหลักการ (ราง) คณะกรรมการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
(สายวิชาการ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

3. ระเบียบวาระที่ 5.3 เห็นชอบ (ราง) เกณฑการคัดสรรหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ 
แตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (คณาจารย) ปงบประมาณ 2554 

4. ระเบียบวาระที่ 5.4 การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทดแทนอัตราเกษียณ 
ในสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 2 อัตรา มติที่ประชุม คือ 

(1) การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทดแทนอัตราเกษียณ ในสังกัด 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 2 อัตรา ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการเดิม 

(2) อัตราทดแทนเกษียณซึ่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโควตาจํานวน 
2 อัตรา คืออัตราที่มาใหมเปนเงินงบประมาณแผนดินกอนใหม เมื่อดําเนินการตามขอ 1 แลว ในสวนอัตรา 
เดิมซึ่งเปนอาจารยประจําตามสัญญายังคงอยู 

5. ระเบียบวาระที่ 5.5 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเนื้อหาสาระของระเบียบวาระนี้ เปนเรื่องที่ตองใชเวลาในการพิจารณา 
ประกอบกับองคคณะของที่ประชุมยังขาดอยู จึงสมควรนําเรื่องนี้เขาที่ประชุมคราวหนาอีกครั้ง โดยใหพจิารณา 
ควบคูกับแบบมอบหมายภาระงาน ทั้งนี้ใหคณะกรรมการไดพิจารณาถึงปญหาการบังคับใชของแบบมอบหมาย 
ภาระงานที่ผานมาดวย 
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6. ระเบียบวาระที่ 5.6 เห็นชอบในหลักการถมบอหนาอาคาร 9 และอาคาร 10 
โดยมีขอเสนอแนะใหตั้งคณะกรรมการพิจารณา และใหนําเสนอพรอมขอมูลการกําหนดรายละเอียด 
ประมาณการราคาคาใชจาย กอนนําเขาสภามหาวิทยาลัยตอไป 

7. ระเบียบวาระที่ 5.7 ขอใหนํารายงานผลการพิจารณา เรื่อง การขอรับปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม  เขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย เห็นควรให 

(1) กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติใหรายงานสภาพของหลักสูตรวิศวกรรม 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาตอสภามหาวิทยาลัยทราบโดยขอใหสภามหาวิทยาลัยมีมติแจงใหกับ 
สาขาวิชาและคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม 
เกณฑมาตรฐาน  แจงใหนักศึกษาทราบถึงสถานะของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
(หลักสูตรใหม) 

(2) ขอใหสาขาวิชานําเสนอหลักสูตรใหผานการรับรองจากสภาวิชาชีพกอน 
หลักสูตรใดที่ตองมีใบประกอบวิชาชีพ ใหเสนอหลักสูตรนั้น ใหสภาวิชาชีพที่ เกี่ยวของรับรองกอน 
จึงจะสามารถเปดหลักสูตรดังกลาวได 

(3) ใหมหาวิทยาลัยนําเรื่องหารือไปยังสภาวิชาชีพวิศวกร 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการใหผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของดําเนินการตามมติ 
และขอสั่งการดังกลาว 

(รองศาสตราจารยวันทนีย แสนภักดี) 
รองอธิการบดีฝายบรหิาร


